



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย**  
**เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ**  
**และพนักงานจ้างทั่วไป**

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ตามประกาศลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

บัดนี้ การประมวลผลคะแนนสอบในแต่ละภาคได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ หมวด ๔ ข้อ ๒๐ จึงประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ดังนี้

**ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ**

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	สอบได้ลำดับที่
๐๐๒	นายสวัสดิ์ ล้ายองกานน	๑

**ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)**

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	สอบได้ลำดับที่
๐๐๒	นางสาวดวงนภา บำรุงพันธ์	๑
๐๐๑	นางสาวรินพร ไพรสงเคราะห์	๒

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ได้กำหนดเงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้งตามประกาศ ดังนี้

๑. บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร จะขึ้นบัญชีแต่ละตำแหน่งไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรตามประกาศนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๒ ผู้นั้นไม่มีรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งเข้าทำงาน ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบล  
แม่ลาน้อยกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่  
สอบได้

๓. ถ้าผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ถึงลำดับที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  
มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กำหนดไว้ จะนำมาใช้เพื่อเรียกร่องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้

๔. การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในครั้งนี้ ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร  
ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศ  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตาม  
ประกาศลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ หากพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่าน  
การสรรหาและการเลือกสรรแล้ว หรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติโดยจะไม่  
บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่ถึงลำดับที่ ที่บรรจุหรือจะพิจารณายกเลิกสัญญาจ้าง ในกรณีที่ได้รับ  
การบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว

สำหรับผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในลำดับต้น ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามอัตรา  
ตำแหน่งว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อยจะได้มีหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวอีกครั้งหนึ่ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓



(นายชัยรัฐ ประสิทธิรัตน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย